

ที่ นร 0706.6/ว 12

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กท 10300

31 กรกฎาคม 2535

เรื่อง การให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ โดยได้รับเงินเดือน  
เรียน (กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ)

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ สร 0702/ว 5 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2521  
2. หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ สร 0702/ว 3 ลงวันที่ 16 เมษายน 2523  
3. หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ สร 0602/ว 1 ลงวันที่ 30 มกราคม 2528

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระยะเวลาที่จะให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศโดยได้รับเงินเดือนที่ทางราชการ  
เคยกำหนด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ่มติ ก.พ. กำหนดแนวทางการพิจารณาให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ โดยได้รับ  
เงินเดือน มาเพื่อถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

โดยที่ บัดนี้ได้มีการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และ เงินอื่นในลักษณะ  
เดียวกัน พ.ศ. 2535 ซึ่งมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้กำหนดให้ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม  
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกินสี่ปี นับแต่วันไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย จนถึง  
วันก่อนวันมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการ และในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุญาตการลาเห็นสมควรให้  
ข้าราชการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยเกินสี่ปี ก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ แต่ทั้งนี้เมื่อรวมทั้งสิ้น  
จะต้องไม่เกินหกปี ก.พ.จึงมีมติให้ยกเลิกแนวทางปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง และให้ถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ.ขอเรียนชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระยะเวลาที่จะให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ  
โดยให้ได้รับเงินเดือนที่ทางราชการเคยกำหนดมาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตของผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุญาตการลา  
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดต่าง ๆ ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) วิลาศ สิงหวิสัย

(นายวิลาศ สิงหวิสัย)

เลขาธิการ ก.พ.

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

ส่วนการศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศ

โทร. 2819453, 2818479

โทรสาร 2814973

**แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระยะเวลาที่จะให้ข้าราชการไปศึกษา  
ณ ต่างประเทศ โดยได้รับเงินเดือนที่ทางราชการเคยกำหนด**

ประเทศที่ศึกษา	ระดับปริญญาที่ศึกษา	ระยะเวลาที่ให้อยู่ศึกษาโดยได้รับเงินเดือน
สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศนิวซีแลนด์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	- ปริญญาโท - ปริญญาเอก	ประมาณ 2 ปี ประมาณ 4 ปี
ประเทศอินเดีย ประเทศแคนาดา	- ปริญญาโท - ปริญญาเอก	ประมาณ 2 1/2 ถึง 3 ปี (รวม Qualifying Program 6 เดือน ถึง 1 ปี) ประมาณ 4 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี (รวม Qualifying Program 6 เดือน ถึง 1 ปี)
ประเทศออสเตรเลีย	- ปริญญาโท - ปริญญาเอก	ประมาณ 2 1/2 ถึง 3 ปี (รวมการเรียนภาษาอังกฤษ และวิชาพื้นฐาน 6 เดือน ถึง 1 ปี) ประมาณ 4 ปี 6 เดือน (รวมการเรียนภาษาอังกฤษ และวิชาพื้นฐาน 6 เดือน)
สหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมัน	- ปริญญาโท (Diploma)  - ปริญญาเอก (Doctor)	ประมาณ 4 ปี 6 เดือน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (รวมการเรียนและสอบเพื่อวัดความรู้ทางภาษา สำหรับนักเรียนต่างชาติด้วย) สำหรับสาขาอื่นอาจ ใช้เวลามากกว่านี้ ให้ศึกษาประมาณ 5 ปี 6 เดือน (รวมการเรียนและ สอบวัดความรู้ทางภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติด้วย)
ประเทศฝรั่งเศส	- ปริญญาโท(Metrise) - ปริญญาเอก(Doctorat)	ประมาณ 3 ปี (รวมการเรียนภาษา 1 ปี) ประมาณ 5 ปี (รวมการเรียนภาษา 1 ปี และสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตร DEA อีก 1-2 ปีแล้ว)
ประเทศญี่ปุ่น	- ปริญญาโท  - ปริญญาเอก	ประมาณ 3 ปี 6 เดือน (รวมภาษา 1 ปี และศึกษาวิจัย 1 ปี ก่อนเข้าศึกษาปริญญาโท) ประมาณ 5 ปี (รวมภาษา 1 ปี และศึกษาวิจัย 1 ปี ก่อนเข้าศึกษาปริญญาเอก)